

Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và không tốn nhiều chi phí, góp phần vào sự phát triển của công nghệ và công nghệ phát triển cao. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan như Tổng cục Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), các Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh và Sáng tạo sẽ tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014.

Theo Thông lệ Cuộc thi, tất cả các kỹ thuật sáng tạo là những bộ hồ sơ sáng chế (giấy tờ là giấy pháp lý kỹ thuật) thực hiện lĩnh vực kỹ thuật có tiềm năng lớn ưu tiên công nghệ tiên tiến Việt Nam sau ngày 31/12/2008 và cha mẹ tham gia Cuộc thi Sáng chế năm 2013 hoặc công nghệ ký tham gia. Giải thưởng của Cuộc thi gồm 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 50 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 30 triệu đồng và 12 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó Ban Tổng cục Cuộc thi Sáng chế toàn quốc năm 2014 còn trao giải thưởng cho các doanh nghiệp công nghệ sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào hoạt động sản xuất và kinh doanh vì danh hiệu tôn vinh "Doanh nghiệp sáng tạo" khi doanh nghiệp áp dụng một trong các tiêu chí như: Có biện pháp quản lý và khuyến khích hoạt động sáng tạo trong doanh nghiệp; Tích cực sử dụng thông tin sáng chế nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai; Có các tài sản sở hữu trí tuệ công nghệ sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và các tài sản sở hữu trí tuệ khác...

Tại thành phố Nghệ An, Ban Tổng cục Cuộc thi sẽ thành lập văn phòng tham gia của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Văn phòng Hội đồng Cố vấn Sở hữu trí tuệ Nghệ An... Văn phòng trực tiếp Cuộc thi là Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và hợp tác Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. Ban Tổng cục có nhiệm vụ tuyển chọn giải thưởng các giải pháp tham dự Cuộc thi toàn quốc năm 2014, tổ chức tuyên truyền, giải thưởng, khảo sát các nội dung tìm kiếm và hướng dẫn đăng ký dự thi.

Thành phố Nghệ An đánh giá là một trong những nội dung có nhiều giải pháp kỹ thuật thực hiện các lĩnh vực như in, in 3D, cơ khí, chế tạo... các giải thưởng Vifotec và các Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc, những giải pháp này có tính ứng dụng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho nội dung, doanh nghiệp.

Bích Liên